

NƯỚC SÚC MIỆNG DƯỢC LIỆU  
**AN THẢO**

Chuyên biệt cho người mắc bệnh răng miệng:

**SUNG LỢI - CHẢY MÁU CHÂN RĂNG - ĐAU RĂNG - NHIỆT MIỆNG - HÔI MIỆNG**

**VIÊM LỢI - CHẢY MÁU CHÂN RĂNG - NHIỆT MIỆNG** là những bệnh răng miệng thường gặp nhất và là dấu hiệu sớm của những bệnh răng miệng nghiêm trọng hơn như đau răng, sâu răng, có thể dẫn đến rụng răng. Tuy nhiên, đa số người Việt Nam lại chưa ý thức được tầm quan trọng của việc chữa trị những dấu hiệu bệnh sớm này.

**BỆNH VIÊM LỢI:** Lợi là một trong những tổ chức quanh răng góp phần quan trọng bảo vệ chân răng, giữ chắc răng. Tuy nhiên, lợi rất dễ bị viêm.

**Ở tình trạng bình thường, khỏe mạnh,** lợi săn chắc, có màu hồng nhạt, bám chắc quanh răng để bảo vệ chân răng.

**Khi bị viêm thì lợi bị sưng, nề đỏ,** khi chạm vào hay đánh răng thì dễ chảy máu, miệng hôi. Khi lợi bị viêm nếu không điều trị gì để viêm lợi kéo dài sẽ dẫn đến tụt lợi. Khi lợi tụt thấp thì chức năng bảo vệ chân răng, cổ răng không còn nữa, Răng sẽ bị dài ra, cổ răng sẽ bị hở không được bảo vệ, khi ăn uống, thức ăn sẽ dạt vào bên trong và bào mòn cổ răng rất dễ dẫn đến viêm quanh răng, viêm quanh cuống, viêm sâu hờ tủy, làm cho răng dễ bị lung lay, dễ rụng.

*Các giai đoạn của bệnh viêm lợi*

Viêm lợi thường dẫn tới chảy máu chân răng, ngược lại máu đọng lại quanh chân răng làm lợi bị tổn thương nặng hơn. Vì vậy, khi thấy có hiện tượng lợi viêm, chảy máu chân răng cần điều trị sớm để phòng ngừa những nguy cơ trên.



*Lợi khỏe mạnh*



*Lợi sưng đỏ do viêm*



*Lợi bị tụt thấp, không bảo vệ được cổ và chân răng*

**BỆNH NHIỆT MIỆNG (LỖ MIỆNG):** Nhiệt miệng có biểu hiện là những vết loét trên niêm mạc miệng. Một số nguyên nhân chính dẫn đến nhiệt miệng gồm: nóng trong người, vệ sinh khoang miệng không sạch dẫn đến nhiễm khuẩn, nhiễm virus khoang miệng. Nhiệt miệng gây đau nhức, khó nuốt, khó ăn uống, khó vệ sinh răng miệng. Nếu không chữa trị sớm các vết loét có thể lan rộng rất dễ bội nhiễm là tiền đề cho các bệnh viêm nhiễm khoang miệng phát triển, gây ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Ngoài việc giải quyết các nguyên nhân của bệnh, thì việc chữa viêm loét tại chỗ là rất quan trọng, giúp vết loét mau liền, phòng được nguy cơ bội nhiễm.

**CƠ CHẾ CỦA NƯỚC SÚC MIỆNG DƯỢC LIỆU AN THẢO:**

Nước súc miệng dược liệu An Thảo sử dụng các bài thuốc truyền thống Việt Nam, đã được chứng minh bởi khoa học hiện đại, hỗ trợ điều trị các bệnh răng miệng thông qua các cơ chế chính:

- Săn se - chữa loét - Loại sạch mảng bám:

+ Tanin có rất nhiều trong Cau và Lá Lầu có tính tạo tủa với protein khi tiếp xúc với niêm mạc miệng sẽ tạo thành một lớp màng mỏng giúp săn se lợi - chắc chân răng - nhanh liền vết loét.

+ Cũng nhờ đặc tính tạo tủa này cùng với tính kháng khuẩn tự nhiên, Tanin giúp dễ dàng kéo các mảng bám ở kẽ răng ra làm sạch khoang miệng, chống viêm nhiễm thêm ở những chỗ tổn thương, nhanh khỏi vết nhiệt miệng.

- Giảm đau - tiêu viêm:

+ Borneol và Camphor trong Tinh dầu Đại Bi có tác dụng kháng khuẩn, sát trùng, tiêu ứ, chống viêm và giảm đau.

+ Phytosterol có trong Lá Lầu, Axit Gallic có trong Cau, Eugenol và các kháng sinh tự nhiên ( $\beta$ -caryophyllene, Vanillin, Kaempferol) có trong Tinh dầu Đinh Hương cũng góp phần kháng viêm.

**MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:**

Giúp làm sạch và khử mùi khoang miệng, săn se lợi, chắc răng, ngừa sâu răng.

*Dùng cho các trường hợp: sưng lợi, chảy máu chân răng, đau răng, nhiệt miệng, hôi miệng.*

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

- Người bị các bệnh răng miệng: sưng lợi – đau răng – chảy máu chân răng – nhiệt miệng – hôi miệng.

- Người có nguy cơ cao bị sưng lợi, chảy máu chân răng: Người bị tiểu đường, lắp răng giả, răng thẩm mỹ

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

- Sử dụng mỗi lần 15-20ml, ngậm 3-5 phút/lần.

- Đối với người đang bị các bệnh răng miệng: súc miệng ít nhất 3 lần/ngày.

- Để phòng các bệnh răng miệng, và tránh hôi miệng: dùng thường xuyên 2 lần/ngày.

- Hiệu quả hơn khi dùng kết hợp Kem Đánh Răng Dược Liệu An Tháo.

**BẢO QUẢN:**

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời.

**THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU CHÍNH:**



**Cau:** Vị cay, tính hơi ôn, có tác dụng sát khuẩn, giảm sưng đau nhiệt miệng, săn chắc chân răng.



**Tinh dầu Đinh hương:** Dùng chữa viêm lợi, chảy máu chân răng, giảm đau răng.



**Tinh dầu Bạc hà:** Mùi thơm, vị cay mát, có tác dụng tiêu sưng, làm thơm miệng.



**Tinh dầu Đại bi:** Có tác dụng tiêu ứ, sát trùng. Hỗ trợ điều trị đau răng, viêm sưng lợi, nhiệt miệng.



**Lá Lấu:** Vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tán ứ, chống viêm, trị sưng đau.



Tiếp thị và phân phối bởi:  
**Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân**

Địa chỉ: Lô A18/D7, KDTM Cầu Giấy, P. Dịch Vọng,  
Q. Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024 (028).7305.6199



**NAM DƯỢC**

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược  
ĐC: Lô M13 (C4-9) - KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, TP. Nam Định